



## ประกาศ

### ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอน. มหาวิทยาลัยศิลปากร

#### เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2565

.....

ตามที่ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอน. มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับโรงเรียนในเครือข่ายฯ จำนวน 9 โรงเรียน ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนที่เข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ ใน 5 สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ นั้น

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอน. มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 5 สาขาวิชา ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ หรือเรียกดูข้อมูลได้ที่ [www.sc.su.ac.th](http://www.sc.su.ac.th)

ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย 1 จะต้องมาเข้าค่ายอบรม ณ ศูนย์อบรมที่กำหนด โดยผู้ผ่านการคัดเลือก **ทั้งตัวจริง และสำรอง** ต้องกรอกรายละเอียดในแบบตอบรับการเข้าค่าย 1 download ที่ [www.sc.su.ac.th](http://www.sc.su.ac.th) และส่งแบบตอบรับถึงศูนย์อบรมฯ ที่ได้รับคัดเลือก ภายในเวลา 16.30 น. ของวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 ผู้ใดไม่ส่งแบบตอบรับการเข้าค่าย 1 ภายในวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าค่าย และทางศูนย์อบรมฯ จะติดต่อผู้ที่ได้อันดับสำรอง (เฉพาะผู้ได้อันดับสำรองที่ส่งแบบตอบรับการเข้าค่าย) มาเข้าค่าย 1 ตามอันดับต่อไป หากสาขาวิชาที่มีผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) ส่งแบบตอบรับครบตามจำนวนรับที่กำหนดไว้ในประกาศ ก็จะไม่เรียกอันดับสำรอง **ทั้งนี้การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอน. มหาวิทยาลัยศิลปากร ถือเป็นที่สุด** (นักเรียนที่เป็นตัวจริงหากส่งแบบตอบรับแล้วให้โทรแจ้งศูนย์อบรมทราบด้วยเพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบเอกสาร)

อบรมค่าย 1 ระหว่างวันที่ 3 - 17 ตุลาคม 2565 ทุกวันไม่มีวันหยุด หรือเป็นไปตามข้อกำหนดของสาขานั้น ๆ ให้นักเรียนไปรายงานตัวเข้าหอพักในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์อบรมที่ได้รับคัดเลือก นักเรียนทุกคนต้องอยู่หอพักที่ศูนย์อบรมจัดเตรียมไว้ให้และมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% (คิดเป็น 72 ชั่วโมงของการอบรมทั้งหมด) จึงจะได้รับวุฒิบัตร และมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าค่าย 2 สอบถามรายละเอียดกำหนดการรายงานตัวและข้อมูลอื่น ๆ ได้จากศูนย์อบรมของแต่ละสาขาวิชา

#### แนวทางปฏิบัติของนักเรียนในการอบรมค่าย 1

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอน. มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนที่จะเข้าค่าย 1 ปีการศึกษา 2565 แบบออนไลน์ ดังนี้

1. ให้นักเรียนทุกคนตรวจ ATK ในวันที่ 28 กันยายน 2565 และวันที่ 2 ตุลาคม 2565 และผล ATK เป็นลบ โดยรายงานผลให้ศูนย์อบรมทราบตามช่องทางของแต่ละศูนย์อบรม

2. ไม่อนุญาตให้นักเรียนที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวก หรือนักเรียนที่ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และยังคงอยู่ในระยะกักตัวหรือสามารถแพร่เชื้อได้ก่อนวันรายงานตัวเข้าหอพักมาเข้าค่าย 1 สำหรับนักเรียนที่ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมีใบรับรองแพทย์ว่าหายป่วยแล้วและไม่อยู่ในระยะที่แพร่เชื้อได้ สามารถเข้าค่ายได้
3. ขณะเข้าค่าย นักเรียนทุกคนต้องตรวจ ATK ตามระยะเวลาที่ศูนย์อบรมกำหนด หากพบว่านักเรียนมีผลตรวจ ATK เป็นบวกและต้องการอบรมต่อให้เรียนแบบออนไลน์ตามข้อกำหนดของสาขานั้น ๆ ทั้งนี้ นักเรียนต้องยอมรับประสิทธิภาพในการเรียนทั้งส่วนบรรยายและส่วนปฏิบัติการ ให้นักเรียนเตรียมชุดตรวจ ATK แบบแยงจุ่มมา 3 ชุด/คน
4. นักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในระหว่างการเข้าค่าย 1 และหมั่นล้างมือให้สะอาด
5. นักเรียนและผู้ปกครองของนักเรียนที่เข้าค่าย 1 จะต้องให้ความร่วมมือกับศูนย์อบรมอย่างเคร่งครัดตามมาตรการดังกล่าว และมาตรการอื่นใดของศูนย์อบรมที่จะประกาศตามมาในอนาคต

### กรณีนักเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขณะอบรมในค่าย 1 ต้องปฏิบัติ ดังนี้

1. สาขาเคมี และชีววิทยา ให้นักเรียนกลับบ้าน และอบรมภาคทฤษฎีแบบออนไลน์ได้เท่านั้น นักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% (คิดเป็น 72 ชั่วโมงของการอบรมทั้งหมด) จะได้รับวุฒิปัตร “ผ่านการอบรม” และมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าค่าย 2 หากนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ถึง 80 % จะได้รับวุฒิปัตร “เข้าร่วมอบรม” และไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าค่าย 2
2. สาขาฟิสิกส์ ให้นักเรียนกลับบ้านและอบรมแบบออนไลน์ได้ หากประสงค์จะกักตัวเพื่ออบรมต่อในค่าย นักเรียนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเอง นักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% (คิดเป็น 72 ชั่วโมงของการอบรมทั้งหมด) จะได้รับวุฒิปัตร และมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าค่าย 2
3. สาขาคณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ให้นักเรียนกลับบ้านและอบรมแบบออนไลน์ได้ นักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% (คิดเป็น 72 ชั่วโมงของการอบรมทั้งหมด) จะได้รับวุฒิปัตร และมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าค่าย 2

ให้ประธานศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ให้ประธานศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้วินิจฉัยและคำวินิจฉัยนั้นถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์ ฉิมพาลี)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ประธานศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร